
 

153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 1206  —  790. mál.

Fyrirspurn

til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um tekjur af sölu losunarheimilda.

Frá Bergþóri Ólasyni.

Hvaða íslensku aðilar hafa haft tekjur af sölu losunarheimilda frá því að markaður fyrir
þær varð virkur? Hverjar hafa verið tekjur íslenskra aðila, ríkissjóðs og fyrirtækja í opinberri
eigu af sölunni? Svar óskast sundurliðað eftir öllum aðilum og eftir árum.

Skriflegt svar óskast.

 


